

# Chăn nuôi - hướng đi mới từ khó khăn

Năm 2019 là năm khó khăn đối với ngành chăn nuôi của tỉnh do bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát. Mặc dù các cấp, các ngành, các địa phương đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, khống chế nhưng bệnh dịch vẫn lây lan, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức lại là cơ hội để ngành chăn nuôi Thái Bình tìm ra hướng đi mới, đó là phát triển chăn nuôi đại gia súc, cụ thể là chăn nuôi trâu, bò thương phẩm.



Nhiều mô hình chăn nuôi bò thương phẩm ở các địa phương cho hiệu quả kinh tế cao.

## Khó khăn chống chất khó khăn

Trung tuần tháng 2/2019, ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi đầu tiên phát sinh tại xã Đông Đô (Hưng Hà), sau đó lây lan tại 281/282 xã, phường, thị trấn có hệ chăn nuôi lợn của 8 huyện, thành phố. Tính đến ngày 5/12/2019, tổng số lợn tiêu hủy trên địa bàn tỉnh là 377.498 con với tổng trọng lượng 18.817.568kg. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã khẩn trương thành lập các đoàn kiểm tra, đơn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm túc việc tiêu hủy lợn mắc bệnh theo quy định, khoanh vùng ổ dịch, chủ động giám sát và cảnh báo dịch bệnh; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; huy động mọi nguồn lực mua hóa chất, với bột để tiêu diệt mầm bệnh; thành lập các đội kiểm dịch lưu động, các

chốt kiểm dịch động vật để kiểm soát các hoạt động vận chuyển. Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch bệnh gặp nhiều khó khăn do số lượng hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh lớn, mật độ chăn nuôi cao, hầu hết là hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nằm xen kẽ trong khu dân cư nên khó áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; dịch bệnh xảy ra đồng loạt tại nhiều địa phương ở cùng một thời điểm trong khi lực lượng thú y mỏng nên việc xử lý lợn chết, công tác phòng dịch chưa kịp thời, triệt để. Sau khi bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát, nhu cầu sử dụng thịt lợn của người dân giảm mạnh khiến khâu tiêu thụ đàn lợn khỏe mạnh đến kỳ xuất bán gặp khó khăn. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến người chăn nuôi, đặc biệt là chủ các trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi với số lượng lợn còn ngành chăn nuôi đứng trước nguy cơ thiệt hại lớn. Trước tình hình trên, tỉnh đã phát động phong trào tiêu thụ thịt lợn trên địa bàn toàn tỉnh góp phần tháo gỡ khó

khăn cho người chăn nuôi đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu được bệnh dịch tả lợn châu Phi không lây lan và gây bệnh trên người, từ đó yên tâm sử dụng thịt lợn sạch, an toàn; hỗ trợ các trang trại, gia trại có lợn khỏe mạnh đã đăng ký là cơ sở an toàn dịch bệnh lấy mẫu xét nghiệm, nếu âm tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi được cấp giấy kiểm dịch xuất bán ra thị trường. Do ảnh hưởng nặng nề của bệnh dịch tả lợn châu Phi nên đàn lợn toàn tỉnh giảm mạnh, gây khó khăn trong việc tiêu thụ, tiêu thụ thịt lợn và công tác tái đàn. Tính đến tháng 11/2019, đàn lợn toàn tỉnh còn khoảng 750.000 con (bằng 75% so với cùng kỳ năm 2018). Đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi cơ bản được khống chế, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định công bố hết dịch tại 4 địa phương gồm thành phố Thái Bình, huyện Đông Hưng, huyện Kiến Xương và huyện Hưng Hà. Tình hình chăn nuôi đang dần đi vào ổn định, người chăn

nuôi các địa phương vẫn chú trọng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, từng bước tái đàn lợn và chuyển đổi đối tượng nuôi phù hợp để bù đắp lại thiệt hại kinh tế.

## Hướng đi mới cho ngành chăn nuôi

Bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra là thách thức lớn cho ngành chăn nuôi trong tỉnh, đòi hỏi phải tổ chức lại ngành chăn nuôi lợn nói riêng và ngành chăn nuôi nói chung. Đây là dịp để ngành chăn nuôi tìm ra hướng đi mới đó là phát triển chăn nuôi đại gia súc, cụ thể là chăn nuôi trâu, bò thương phẩm bởi tỉnh có nhiều lợi thế như địa hình bằng phẳng, đất đai, khí hậu, thời tiết thuận lợi; diện tích cây trồng hàng năm và sản lượng phụ phẩm nông nghiệp lớn có thể sử dụng làm thức ăn cho trâu, bò; nguồn lao động dồi dào; người dân có nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm từ trâu, bò cao.

Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp, tình hình chăn nuôi trâu, bò của tỉnh tăng cả về số lượng và sản lượng qua các năm. Trong 5 năm,

số lượng đàn bò toàn tỉnh tăng từ 44.109 con (năm 2013) lên 48.592 con (năm 2018), tốc độ tăng trưởng số lượng đàn trung bình đạt 2,03%/năm. Sản lượng thịt bò năm 2018 đạt 7.883 tấn, tăng 2,32 lần so với năm 2013; tốc độ tăng trưởng sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng trung bình đạt 26,25%/năm. Số lượng đàn trâu của tỉnh tăng từ 5.801 con (năm 2013) lên 6.280 con (năm 2018), tốc độ tăng bình quân 1,65%/năm. Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng năm 2018 là 795 tấn, tăng bình quân 15,49%/năm. Toàn tỉnh hiện có trên 60 điểm giết mổ trâu, bò nhỏ lẻ phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho người dân trong tỉnh với khoảng 5.355 tấn thịt bò/năm. Để khai thác, phát huy hiệu quả các lợi thế của tỉnh, đưa chăn nuôi trâu, bò trở thành ngành sản xuất chính, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững và sớm đạt mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo; UBND tỉnh có Quyết định số 2256/QĐ-UBND về ban hành đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo. Mục tiêu đến hết năm 2020 toàn tỉnh phấn đấu phát triển tổng đàn trâu, bò đạt 70.000 con trở lên, trong đó đàn trâu, bò cái nền đạt 30.000 con trở lên; hết năm 2025, tổng

đàn trâu, bò trong tỉnh đạt 180.000 con trở lên, trong đó đàn trâu, bò cái nền đạt 80.000 con trở lên. Để đạt mục tiêu này, tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết; tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đất dành cho chăn nuôi trâu, bò; tổ chức sản xuất chăn nuôi trâu, bò theo chuỗi liên kết; phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào chăn nuôi; nâng cao chất lượng, số lượng nguồn nhân lực phục vụ chăn nuôi; nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ, thu hút phát triển các doanh nghiệp "hạt nhân", đầu tư trang trại "lõi" và khuyến khích hình thành các đối tượng chăn nuôi vệ tinh trong chuỗi liên kết. Nguồn kinh phí thực hiện giai đoạn 2019 - 2025 dự kiến trên 6.500 tỷ đồng. Việc chuyển đổi từ nuôi lợn sang phát triển đàn trâu, bò thương phẩm là hướng đi phù hợp góp phần giải quyết những vấn đề của thực tiễn như chuyển đổi sinh kế, bảo đảm đời sống của người chăn nuôi; tận dụng được nguồn phế phụ phẩm trong nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; tạo việc làm cho lao động nông thôn. Qua đó từng bước chuyển đổi cơ cấu ngành chăn nuôi, cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững.

THANH HUYỀN



Chăn nuôi lợn đang dần đi vào ổn định.

## Bệnh héo xanh cây cà chua

(nongnghiep.vn) Bệnh héo xanh là bệnh khá phổ biến đối với cây cà chua trên thế giới, nhất là ở các vùng nhiệt đới. Tại Việt Nam, bệnh héo xanh cũng đặc biệt phổ biến ở các vùng trồng cà chua chuyên canh, hoặc vùng chuyên trồng các cây cùng họ cà nhiều năm. Hiện nay, héo xanh cà chua vẫn đang là một bệnh nan giải đối với người trồng.



Ảnh minh họa

### Triệu chứng bệnh và tác hại:

Bệnh có thể xảy ra trong hầu hết các giai đoạn sinh trưởng của cây, tuy nhiên thường gặp ở giai đoạn ra hoa kết trái. Cây đang xanh tươi tự nhiên héo đột ngột vào ban ngày, nhất là giai đoạn buổi chiều. Vào ban đêm và đầu buổi sáng, cây xanh lại khi bệnh còn nhẹ nhưng cây sẽ chết héo luôn khi bị nặng. Bệnh có thể gây cây chết từng chòm và lan rộng nếu không có biện pháp phòng trừ đúng cách.

### Tác nhân gây bệnh và điều kiện phát sinh phát triển:

Bệnh héo xanh do vi khuẩn *Pseudomonas solanacearum* gây ra. Bệnh phát sinh phát triển trong các vùng trồng cà chua nhiệt đới. Đất trồng có nhiều tàn dư bệnh vụ trước, đất ít mùn và trũng thấp, trồng cây mật độ cao, bón dư đạm, cây rậm rạp, ẩm thấp, vườn có nhiều loài sâu hại, nhất là loài sống trong đất như sùng, hà, bọ nhầy sọc con, để, tuyến trùng... gây vết thương ở rễ. Chế độ quản lý nước không tốt cũng làm bệnh nặng thêm.

### Những biện pháp phòng trừ có hiệu quả:

- Cán áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp:
- Vệ sinh tàn dư cây vụ trước, khi bệnh nặng thì nên luân canh với cây trồng khác họ cà. Nếu vườn thường bị hại, cần xử lý đất trước khi trồng đối với các đối tượng hại rễ.
- Lên luống cao để đất và vườn được thông thoáng. Không làm đất quá nhỏ, không nén chặt đất khi trồng cây, vì đất dễ bị bí và yếm khí sau khi trồng.
- Bón lót phân chuồng (đã được ủ và xử lý kỹ bằng Trichoderma) để đất được tơi xốp và đất không bị nứt khi khô, bón phân cân đối và đầy đủ, tránh dư đạm để cây khỏe mạnh và kháng được bệnh.
- Sử dụng giống kháng bệnh và cây giống ở cơ sở tin cậy để hạn chế bệnh.
- Trồng với mật độ thích hợp, tránh rậm rạp để vườn thông thoáng.
- Khi chăm sóc, tránh làm sây sạt và làm đứt rễ.
- Tưới, tiêu nước thật tốt, hạn chế để vườn quá ẩm, hay quá khô. Không để chế độ nước thay đổi đột ngột để làm đứt rễ.
- Khi phát hiện có cây bị bệnh, cần nhổ đem tiêu hủy.
- Trước giai đoạn cây ra hoa, nếu vườn đã từng bị bệnh héo xanh thì cần phun và tưới phòng ngừa bằng các thuốc lưu dẫn và nội hấp: Alpine 80WG, hoặc Saipan 2SL.

## Danh sách các doanh nghiệp và cá nhân nợ thuế đợt 12 năm 2019

Đơn vị tính: VND

STT	Tên Doanh nghiệp	Mã số thuế	Địa chỉ trụ sở	Tên người đại diện theo pháp luật	Số tiền thuế nợ	Ghi chú
21	Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Bắc Sơn	1000849451	Km6+350, quốc lộ 39B, thôn Bắc Sơn, Vũ Ninh, Kiến Xương	Nguyễn Văn Thế	95,516,086	Đài PTKX- Cục Thuế
22	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung	1000332857	Cụm công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiến Hải, Thái Bình	Hoàng Anh Quyết	1,074,851,679	Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
23	Công ty TNHH Diêu Tuấn	1000332007	Ngã 3 Trại Diêm, thị trấn Tiến Hải, huyện Tiến Hải, Thái Bình	Vũ Thị Nga	891,009,958	Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
24	Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải biển An Phú Hải	1000422691	Nhà bà Nguyễn Thị Thắm, Khu I, thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiến Hải, Thái Bình	Nguyễn Văn Tuấn	625,414,829	Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
25	Công ty TNHH Đại Minh Châu	1000416793	Lô đất diện tích 10.006m <sup>2</sup> , thôn Nam Sơn, xã Tây Sơn, huyện Tiến Hải, Thái Bình	Bùi Văn Hùng	316,914,932	Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
26	Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải biển Đức Nam S&G	1000418293	Nhà bà Vũ Thị Bẩy, xóm 9, xã Tây Lương, huyện Tiến Hải, Thái Bình	Trần Huy Tiến	158,129,137	Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
27	Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Dịch vụ An Bình	1000988712	Khu đô thị Trại Diêm, xã Tây Giang, huyện Tiến Hải, Thái Bình	Đỗ Thị Phượng	122,365,618	Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
28	Công ty TNHH Gốm sứ Bình Minh	1000416962	Thôn Nho Lâm Đông, xã Đông Lâm, huyện Tiến Hải, Thái Bình	Hoàng Quốc Vinh	118,131,356	Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
29	Công ty Cổ phần May Hưng Bình	1001092774	Nhà ông Tân, khu Đồng Tu, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình	Trần Văn Dân	1,481,972,840	Đang thực hiện cưỡng chế nợ thuế qua tài khoản qua ngân hàng
30	Công ty Cổ phần ĐT và Xây lắp Hưng Việt - UDIC	0104854447	Nhà số 19No 7A, khu ĐTM Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội	Lý Ngọc Tuấn	190,472,444	Đang thực hiện cưỡng chế nợ thuế qua tài khoản qua ngân hàng
31	Công ty Cổ phần Giống tầm Thái Bình	1000215286	SN 24, phố Ngô Văn Sở, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, Thái Bình	Trần Quốc Hùng	1,799,002,796	Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
32	Công ty TNHH Phú Đạt	1000426230	245B, phố Trần Thái Tông, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, Thái Bình	Nguyễn Thị Thủy	1,531,006,570	Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
33	Công ty Trách nhiệm hữu hạn VTC	1000490532	Lô đất 2.565m <sup>2</sup> , khu Đồng Tu, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, Thái Bình	Phạm Hồng Thái	1,442,984,809	Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
34	Công ty Cổ phần Công nghiệp NASA	1000720546	Số 295, đường Lý Bôn, phường Tiến Phong, thành phố Thái Bình, Thái Bình	Phạm Đức Ruần	1,395,031,863	Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
35	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phúc Tài Lộc	1000882459	Thôn Duyên Trang Tây, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, Thái Bình	Trần Công Hiến	1,058,171,759	Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
36	Công ty TNHH May xuất khẩu Thái Hà	1001008324	Nhà ông Kết, thôn Việt Yên, xã Diệp Nông, huyện Hưng Hà, Thái Bình	Trần Văn Kết (Vạn)	562,853,016	Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
37	Công ty Cổ phần Vận tải thủy Thái Bình	1000215014	Số 01, phố Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, Thái Bình	Nguyễn Văn Tuyên	388,332,803	Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
38	Công ty TNHH Duy Phương	1000375113	Số nhà 249, khu 4, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	Nguyễn Ngọc Kim	2,986,137,109	Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
39	Công ty Cổ phần Trường Thành	1000376050	Số nhà 131, khu 5, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	Nguyễn Mạnh Đức	2,098,268,949	Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
40	Công ty Cổ phần Vận tải biển Thuận Phát	1000392214	Số 131, khu 5, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	Ninh Đình Vương	1,349,393,533	Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
41	Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải biển Quý Sang	1000398424	Số 106, khu 3, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	Nguyễn Văn Báu	6,161,335,444	Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
42	Công ty Cổ phần Vận tải biển Vương Thanh Vinh	1000412862	Số nhà 123, đường 39B, xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	Trịnh Thị Thủy	5,547,236,484	Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
43	Công ty Cổ phần Vận tải biển Hùng Mạnh	1000417162	Nhà ông Thiên, thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	Trần Thanh Hải	4,418,120,708	Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
44	Công ty TNHH Thương mại và Vận tải biển Phương Thịnh	1000417726	Số nhà 250, khu 5, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	Phạm Việt Cường	913,232,601	Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
45	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Linh Ngọc Linh	1000826084	Số 384, khu 9, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	Lê Thị Ngọc Linh	679,550,114	Đang thực hiện cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng